

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH TRẦN VĂN RÓN



Lời đầu tiên, tôi xin được cảm ơn cơ quan và nhân dân nơi cư trú đã đề cử và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử ĐBQH khóa XIV. Đây là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm lớn lao mà cơ quan và nhân dân tín nhiệm giao phó.

Tôi nhận thức rằng, Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân; là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng đối với đất nước. Do đó, để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi mỗi ĐBQH phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hiện nay, với trọng trách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác; những khó khăn, thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội. Tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực, không ngừng phấn đấu để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và cũng là cơ hội để tôi thực hiện đầy đủ, toàn diện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Trong đó, tôi xác định cần làm tốt các công việc trọng tâm sau đây:

Vấn đề thứ nhất, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, qua đó ghi nhận đầy đủ những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những nhu cầu bức xúc của cử tri. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, tôi sẽ chỉ đạo giải quyết đến nơi, đến chốn; những vấn đề vượt thẩm quyền, tôi sẽ đề đạt đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương giải quyết. Đồng thời, với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy, tôi sẽ tích cực đề đạt với Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phản ánh và kiến nghị với Quốc hội, với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các lực lượng trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Vấn đề thứ hai, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội; tập trung công sức, trí tuệ, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tích cực tham gia, đóng góp xây dựng luật và giám sát việc thực hiện pháp luật, đặc biệt các chính

sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Vấn đề thứ ba, với vai trò và nhiệm vụ của mình, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách, thẩm quyền của người đứng đầu ở địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và nhân dân, trong đó đặc biệt chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp gây khó khăn, chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp; quyết tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu mà Vĩnh Long nằm trong vùng bị đe dọa và ảnh hưởng nghiêm trọng; phát huy thế mạnh của ngành du lịch; xây dựng xã nông thôn mới và quan tâm phát triển các xã khó khăn.

Chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người già neo đơn; quan tâm xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho hộ khmer nghèo. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như an toàn vệ sinh thực phẩm; kiên quyết xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện tốt các chương trình nước sạch nông thôn, các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các chế độ, chính sách cho cán bộ ở cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức quyền, tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Kính thưa quý cô, bác, anh, chị cử tri

Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ quyết tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chương trình hành động đã đề ra.

Kính chúc quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!